

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh

Sáu tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; hoàn thành nội dung kế hoạch đề ra, hoạt động có hiệu quả trên các mặt công tác như: Hoạt động giám sát, khảo sát; thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Kết quả cụ thể đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

Triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm, Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát đảm bảo theo kế hoạch đề ra, cụ thể:

Giám sát việc thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh¹. Tổ chức giám sát kết quả thực hiện Luật thể dục, thể thao; Kết quả thực hiện chính sách pháp luật cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Kết quả việc thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt.

Kết thúc các đợt giám sát, khảo sát, Ban đã kịp thời ban hành các báo cáo, thông báo kết quả làm việc đến các đối tượng giám sát, các cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, đánh giá khách quan, chính xác kết quả đạt được cũng như kịp thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất với Quốc hội; Chính phủ và các bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan để điều chỉnh, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tiễn; đưa ra các biện pháp tháo

¹ Giám sát tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh; Trung tâm bảo trợ xã hội, Làng trẻ em mồ côi, Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu và GQVL cho người tàn tật; Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh; Hội đồng giám định y khoa tỉnh.

gỡ những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thể dục, thể thao cũng như việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với một số nhóm đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP,...

Nhìn chung, các cuộc giám sát của Ban đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành quan tâm, cùng tham gia làm việc, nắm bắt tình hình để kịp thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.

2. Công tác thẩm tra báo cáo, đề án và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

a, Hoạt động thẩm tra trước Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thẩm tra các dự thảo tờ trình, đề án của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nội dung thẩm tra tập trung vào tính thống nhất giữa chính sách pháp luật với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; thẩm tra Đề án đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thạch Hà; việc quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế; việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020 -2021 trên địa bàn tỉnh; công tác đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới ba tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg.

Để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, Ban đã lồng ghép hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát, khảo sát thường xuyên, chủ động xây dựng chương trình làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Y tế; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội; Báo Hà Tĩnh; Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà để thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Đề án, Nghị quyết Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp; cùng tham gia xây dựng từ đầu với các cơ quan soạn thảo nên nội dung báo cáo thẩm tra của Ban đã nêu ra những lập luận đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và được các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá, lựa chọn làm một trong những căn cứ để quyết định các vấn đề trình tại Kỳ họp.

Ngoài ra, cùng phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết về sửa, bổ sung, điều chỉnh một số phí, lệ phí.

b) Hoạt động thẩm tra, xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã nghiên cứu, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp như việc điều chỉnh đổi tên một số

tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn; việc xin ý kiến phát triển mạng lưới Da liễu tuyến tỉnh. Trong quá trình giám sát, khảo sát, nhận thấy công tác triển khai bảo hiểm y tế toàn dân tại một số địa phương có nhiều khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế giảm so với năm 2016², Ban văn hóa - xã hội đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên giải trình, nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân và kịp thời tham mưu ban hành Thông báo kết luận phiên giải trình và Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020.

3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

Các đồng chí thành viên Ban thường xuyên liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và cử tri tại đơn vị bầu cử. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Tổ đại biểu cũng như công tác tiếp xúc cử tri; kịp thời phản ánh trung thực nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân cũng như tiếp thu, giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Gắn trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân với cương vị công tác của mình, thực hiện việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

4. Các hoạt động khác

Phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tham gia công tác thẩm tra, giám sát cũng như phối hợp với các đơn vị, sở ngành, địa phương trong chế độ cung cấp báo cáo, thông tin giám sát, khảo sát. Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh; Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia Hội đồng khoa học của tỉnh về việc đánh giá tình hình triển khai mô hình trường học mới VNEN,..

Tích cực tham dự các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp về chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Tham gia giao ban thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tham gia các Hội nghị, hội thảo do Quốc hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức như tham vấn việc thực hiện Luật thể dục, thể thao và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; việc thực hiện các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để phát triển du lịch Hà Tĩnh; công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; tình hình triển khai dịch vụ công trên địa bàn Hà Tĩnh,..

² Do 100% xã, một số thôn, vùng miền núi loại III trên địa bàn tỉnh rút khỏi diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, có 186.000 người dân sinh sống tại các thôn, xã nói trên không còn hưởng chính sách BHYT

5. Khó khăn, hạn chế

- Sự phối hợp giữa Ban với các cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia khảo sát, giám sát có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ, chế độ thông tin báo cáo thiếu kịp thời, nội dung một số báo cáo chưa bám sát với đề cương yêu cầu đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, thẩm tra của Ban.

- Do tính cấp thiết của thực tiễn đặt ra, một số chính sách, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh được bổ sung ngoài kế hoạch, sát với thời gian chuẩn bị kỳ họp nên ảnh hưởng đến hoạt động thẩm tra của Ban.

- Một số ít thành viên do công tác kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các hoạt động của Ban chưa đảm bảo theo quy định của Luật tổ chức chính quyền đại phương.

- Việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban cũng như tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội đang còn hạn chế, thiếu kịp thời.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Công tác giám sát, khảo sát thường xuyên

- Tập trung giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND về tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020.

- Tổ chức giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, như: Công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh và công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận; Công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân vùng biển; Kết quả thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm;...

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế tại các thời điểm và quá trình điều hành công tác, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xây dựng chương trình hoạt động khảo sát, giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Hoạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp

Lồng ghép các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên và khảo sát đột xuất để nắm tình hình, thu thập thông tin, nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề xuất, tham gia ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

Tổ chức làm việc với các sở ngành về Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; nội dung xây dựng Nghị quyết Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

3. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác

- Thường xuyên theo dõi nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa, xã hội; kết quả thực hiện kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban.

- Tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công, điều hòa công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cử tri.

- Tập trung cao cho hoạt động chất vấn, trong đó lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có nhiều ý kiến mang tính thời sự, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là các nội dung gắn với thực tiễn hoạt động của từng thành viên Ban; góp phần giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình điều hành.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Tổng hợp;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, ĐTQ .

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Đình Anh